

Xanh mãi một hồn thơ không tuổi

16:06 07/07/2016

Tác giả: Admin

Có một nhà thơ năm nay đã bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm” từ lâu, song tâm hồn vẫn sôi nổi, tươi trẻ như thửa đôi mươi. Ông vẫn đi lại hoạt động ở các Câu lạc bộ người cao tuổi, Câu lạc bộ thơ của xã Xuân Bái, Thanh Hóa. Hằng ngày, ông vẫn đọc thơ, ngâm thơ, sẵn sàng nhập cuộc với giới trẻ để truyền thụ nhạc họa. Người ta trìu mến gọi ông là Vương Nhân.

Cụ Vương Nhân đọc thơ Đường trong sân nhà ẢNH: Vũ Thảo

Cụ Vương Nhân đọc thơ Đường trong sân nhà ẢNH: Vũ Thảo

Cụ Vương Nhân tên thật là Vũ Chu Toàn sinh tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, quê hương có truyền thống văn hóa dân gian. Khác với một số bậc cao niên thường thích vui thú cảnh điền viên, nghỉ ngơi an dưỡng, nhưng với cụ Toàn đã hơn 20 năm qua, cụ không ngừng góp công, góp sức xây dựng thành công CLB thơ Người cao tuổi. Đây là mô hình tiêu biểu điển hình đầu tiên của xã Xuân Bái mang lại niềm vui không nhỏ dành cho lớp người cao tuổi trên quê hương.

Cụ cũng là tác giả của nhiều tác phẩm thơ và truyện ngắn có giá trị nghệ thuật cao. Tiêu biểu nhất phải kể đến hai tập thơ “Tứ mã” và “Rau tần” và một số tác phẩm thơ Đường đã được Hội thơ Đường Việt Nam lựa chọn in và phát hành trên toàn quốc. Đặc biệt, năm ngoái, với bút danh Vương Nhân, cụ Toàn đã vinh dự được nhận giải thưởng trong cuộc thi viết truyện ngắn tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt - Lào, Lào - Việt, do Ban Tuyên giáo tỉnh Thanh Hoá tổ chức.

Thơ văn của tác giả Vương Nhân rất đa dạng về hình thức thể loại và phong phú về nội dung, tự nhiên đến dung dị, hồn hậu. Vừa qua cụ Toàn trình làng hơn 50 bài thơ in trong tập “ Rau tần”, gọi cho người đọc sự giản dị, sáng khoái, phóng khoáng của một tâm hồn thi nhân tao nhã. Dường như tác giả Vương Nhân đang tự vấn, đang lắng nghe tâm hồn mình - Một tình yêu quê hương, đất nước và con người được kết hợp hài hoà với một tâm hồn tươi trẻ.

Làm thơ từ thửa biết yêu trăng

Muốn “tót” lên chơi với chị Hằng

Khốn nỗi đường xa muôn vạn dặm

Mắt nhìn theo hút mảnh sao bằng

Vô đề.

Với bút pháp uyên thâm “ý tại ngôn ngoại”, ngôn từ trong sáng kết hợp với thủ pháp nghệ thuật tương phản vô cùng sắc sảo, tác giả Vương Nhân còn có nhiều tác phẩm được in trong Tuyển tập Thơ Đường chọn lọc. Ở đó, người đọc bắt gặp hình ảnh tác giả Vương Nhân nặng lòng với quê hương đất nước, thiết tha với tình yêu con người, gọi cho chúng ta nhiều suy ngẫm sâu sa và cả sự trải nghiệm tinh tế.

Không chỉ say văn, yêu thơ, cụ Toàn còn rất am hiểu nghệ thuật âm nhạc và hội họa. Bất kể bạn trẻ nào yêu thích nghệ thuật hội họa và âm nhạc đến xin chỉ dạy, cụ đều chỉ bảo, giúp đỡ nhiệt tình. Nhiều năm qua, cụ Vũ Chu Toàn đã đào tạo được không ít bạn trẻ yêu thích các bộ môn này. Đã có không ít em nhỏ được cụ truyền dạy âm nhạc, hội họa nay đã thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các ngành văn hoá nghệ thuật hội họa và kiến trúc trên toàn quốc.

Giờ đây, tác giả Vương Nhân đã ngoài 90, tóc đã bạc trắng, song cụ vẫn miệt mài lao động, vẫn viết lên những vần thơ dung dị, mộc mạc mà thấm thía đến xao lòng... Những vần thơ ấy phải chăng là chất, là hồn của quê hương Xứ Thanh./.

Trung Hiếu - Đức Long

Tạp chí Người Làm Báo số 382 - Tháng 12/2015

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/xanh-mai-mot-hon-tho-khong-tuoi>